



ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบปฏิบัติ) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๓ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน

ตามประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบปฏิบัติ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบปฏิบัติ) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบปฏิบัติ) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์)

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(ข) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์)

๑. ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบปฏิบัติ) เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์) ถ้าผู้ใดได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยาการบิน สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ สำหรับวัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยาการบิน จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์) เข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ดังนี้

วัน เวลาประเมิน	สถานที่ประเมิน
วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	ห้องประชุม War room ชั้น ๔ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์)

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ จะใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การเลือกสรร ตามประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการประเมินอย่างเคร่งครัด

๒. ให้ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

๒.๑ ผู้เข้ารับการประเมินต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สวมเสื้อ กางเกงขายาวทรงสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน หากผู้เข้ารับการประเมินที่สวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องประเมิน

๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์) และจะต้องเข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

๒.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน (ฉบับจริง) ไปในวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์) หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์)

๒.๔ การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์) ต้องปฏิบัติตามดังนี้

๒.๔.๑ ไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

๒.๔.๒ เชื้อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการประเมินสมรรถนะโดยเคร่งครัด

๒.๔.๓ เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ให้ออกจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่

๒.๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์) หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์) หรือต้องยุติการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์) และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน อาจพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น หรืออาจพิจารณาให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุรสิทธิ์ กิตติงนนทผล)  
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบปฏิบัติ)  
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์)

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	
๐๐๐๑	นายภาณุวัฒน์	รัตนานุสนธิ์
๐๐๐๒	นายประเสริฐ	ศิวภักดีวัจนเลิศ
๐๐๐๓	พันจ่าอากาศเอก วันชาติ	บริพันธ์
๐๐๐๖	เรืออากาศโท ไวยวุฒิ	อุตชาชน
๐๐๐๗	พันจ่าอากาศเอก สานิตย์	ทนางงษ์
๐๐๐๘	พันจ่าอากาศเอก ศรายุทธ	กลางสาทร
๐๐๐๙	พันจ่าอากาศเอก เสริม	อ่อนน่วม
๐๐๑๓	เรืออากาศโท อาสนะ	ปิติน